
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจำปี ๒๕๖1 
ครั้งที ่2 

วันที ่30 พฤษภาคม ๒๕61 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

---------------------------------- 
เปิดประชุม  เวลา  10.0๐  น. 

ประธานสภาฯ กล่าวทักทายที่ประชุมและได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2
ของปี 2561 ครั้งที ่2 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
2.1 ขอเชิญเข้ารับการอบรม “การพิจารณาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 
ประธานสภาฯ  - ด้วยสถาบันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรใน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหัวข้อเรื่อง “การพิจารณาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี 2560 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง” เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะจัดขึ้น จำนวน 7 รุ่น ดังนี้ 

  รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม สตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง 
  รุ่นที่  2 วันที่  15 - 17 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เมย์ฟลาวเวอร์ แกรน อ.เมือง           

จ.พิษณุโลก 
  รุ่นที่ 3 วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม นภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 
  รุ่นที่ 4 วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
  รุ่นที่ 5 วันที่ 13 -15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่      

จ.สงขลา 
  รุ่นที่ 6 วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม สบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
  รุ่นที่ 7 วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ไอโฮเทล อ.เมือง จ.นครพนม 
  ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ และแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ารับการอบรมตามโครงการ
ดังกล่าว โดยจะมอบหนังสือประชาสัมพันธ์นี้ให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการต่อไป 

   

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ การรับรองรายการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕61 ครั้งที่ 1  

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61 
ประธานฯ   - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นเวลา

พอสมควร ไม่มีผู้ ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงได้ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ       
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕61 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61 ต่อที่ประชุมสภาฯ 

 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมให้การรับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕61       
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์  ๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑  การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕60 ในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการด่วน ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 จำนวน 1 โครงการ  
  

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญผู้แทนนายกเมศมนตรีฯ ได้แถลงรายละเอียดในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
 

นายเลิศ  พรมลิ   - ไดแ้ถลงรายละเอียดในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้ 
(รองนายกฯ คนที่ 1)  สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาฯ ได้มีการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๐ ใน

คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕60 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการด่วน จำนวน 31 โครงการ ซึ่งมีจำนวน 1 
โครงการ ได้มีความคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงเรื่องของสภาพพ้ืนที่ คือ โครงการที่ 24 ดังนี้ 

- โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก สายห้วยบง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนเรียน 
ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยการลงหินคลุก ถนนยาว 1,000.00 ม. กว้าง 
3.00 ม.  หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 152,000 บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาดกำหนด ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการหนึ่ง
ของหมู่ที่ 8 ที่ได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างแล้ว กับห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทองเวียง จำนวน 2 โครงการ 
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 54/2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 วงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้าง 
238,600 บาท ซึ่งได้คิดคำนวณประมาณราคาในโครงการดังกล่าวเป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น 
142,569.71 บาท และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผู้รับจ้างได้แจ้งลงมือปฏิบัติงานและได้นำ
เครื่องจักรเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกำหนดในสัญญาจ้างได้ เนื่องจากถนนตลอดสายทางมีความกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ไม่สามารถ
ขยายถนนให้ถึง 3.00 เมตรได้ เพราะสภาพพ้ืนที่จริงสองข้างทางเป็นทุ่งนาและไร่อ้อยตลอดสายทาง 
โดยกองช่างได้ออกไปร่วมสำรวจตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้อเท็จจริงเป็นตามที่ผู้รับจ้างแจ้งจริง จึงได้
เสนอขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโดยได้คิดคำนวณปริมาณงานตามปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 
ลูกบาศก์เมตร โดยการลดความกว้างและเพ่ิมความยาว ซึ่งใช้งบประมาณเท่าเดิม ตามรายละเอียด
ประมาณราคาและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็นข้อความใหม่ ดังนี้ 

- โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก สายห้วยบง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8  บ้านโนนเรียน 
ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยการลงหินคลุก ถนนยาว 1,364.00 เมตร 
กว้าง 2.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 152,000 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาดกำหนด 

ซึ่งในการนี้ คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
จึงได้นำเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เพ่ือพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
- โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก สายห้วยบง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8  บ้านโนนเรียน 

ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยการลงหินคลุก ถนนยาว 1,000.00 เมตร  
/กว้าง... 



 
-3- 

กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 152,000 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาดกำหนด 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
- โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก สายห้วยบง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8  บ้านโนนเรียน 

ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยการลงหินคลุก ถนนยาว 1,364.00 เมตร 
กว้าง 2.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 152,000 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาดกำหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด พิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่ได้นำเสนอต่อสภาฯ แล้ว 

 

ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าว และสอบถามว่าก่อนที่จะดำเนินประมาณราคา หรือเสนอ
โครงการเพ่ือให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของสภาพพ้ืนที่จริง
ก่อนหรือไม่ อย่างไร และให้ที่ประชุมได้อภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการดังกล่าว 

 

นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ  - ได้อภิปรายว่า เคยมีการเสนอให้ก่อนที่จะนำโครงการต่างๆ เสนอต่อสภาฯ ให้มีสมาชิก 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) สภาฯ หรือผู้นำหมู่บ้านร่วมทำการสำรวจตรวจสอบความถูกต้องก่อนแล้วจึงให้นำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือ

พิจารณา  
 

นายดำรงณ์  เรืองประทุม  - เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่เร่งด่วน ส่วนมากก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(ผอ. กองช่าง) ก่อน แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวนั้นยอมรับว่าไม่ได้ออกไปตรวจสอบสภาพพ้ืนที่จริง เนื่องจากเห็น

ว่ามีข้อมูลเดิมอยู่แล้วจึงใช้ข้อมูลเดิม คือถนนมีความกว้าง 3.00 เมตร พร้อมกับมีสมาชิกสภาฯ ใน
เขตพ้ืนที่ให้การรับรองว่าถนนมีความกว้าง 3.00 เมตร เนื่องจากในสภาพปัจจุบันนั้นเหลือความกว้าง
ของถนนตลอดสายทางไม่เกิน 2.50 เมตร เท่านั้น 

 

นางสุภาษี  ไกรวิเชษฐ์  - เนื่องจากแต่ก่อนนั้นไม่ได้มีถนนแต่อย่างใด แต่ต่อมาประชาชนได้แบ่งและมอบให้เป็นทาง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) สาธารณะประโยชน์เพ่ือใช้สัญจรร่วมกัน และเห็นว่าถนนนั้นมีความกว้าง 3 เมตรจริง แต่ปัจจุบันถนน

นั้นเหลือความกว้างไม่ถึง 3 เมตร เนื่องจากได้มีน้ำกัดเซาะ หรือประชาชนได้ถากไถเข้ามาก็ไม่อาจ
ทราบได้ จึงทำให้ถนนมีความกว้างบางช่วงไม่ถึง 3 เมตร เนื่องจากมีความต้องการข้อมูลเป็นการด่วน
จึงได้ใช้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่โดยมิได้มีการตรวจสอบอีก จึงทำให้มีความคลาดเคลื่อนดังกล่าว 

 

ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การลงหินคลุกถนนของหมู่บ้านบางสาย เช่น มีถนนกว้างสามารถทำได้
ถึง 4 เมตร แต่ลงหินคลุกกว้างเพียง 2.5 เมตร จึงอยากให้พิจารณาให้มีความกว้างตามความเป็นจริง
ไว้ก่อน เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ซ่ึงในการขอให้ทางหมู่บ้านไดเ้สนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรร 
งบประมาณนั้น คณะผู้บริหารสมควรให้เวลาแก่สมาชิกสภาฯ หรือผู้นำหมู่บ้านได้ตรวจสอบบ้าง -
พอสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความครบถ้วนถูกต้อง 
 

นายดำรงณ์  เรืองประทุม  - ในการจัดทำงบประมาณนั้น ผู้บริหารต้องแจ้งให้สมาชิกสภาฯ หรือผู้นำหมู่บ้านตรวจสอบ
(ผอ. กองช่าง) ในเบื้องต้นและแจ้งความประสงค์เข้ามา ซึ่งผู้บริหารก็จะสั่งการให้ดำเนินตาม – 
ขั้นตอนต่อไป ซึ่งถนนบางสายอาจจะต้องการความยาวมากกว่าความกว้าง เนื่องจากเห็นว่าความยาว
มีความสำคัญมากกว่าความกว้าง จึงต้องทำให้ได้มีความยาวไว้ก่อนตามความต้องการ 

/ประธานฯ.... 
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ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเป็นเวลาพอสมควร ไม่มีผู้ได้อภิปราย แสดง
ความคิดเห็น หรือสอบถามอีก จึงได้ขอมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการดังกล่าวต่อที่ประชุม
สภาฯ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการดังกล่าวตามที่ เสนอ   
ด้วยมติ 10 เสียง งดออกเสียง 2 (ประธานสภาฯ และ นายชาญชัย  ชาติพหล สมาชิกสภาฯ เขต 2)  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้อภิปราย หรือเสนอและแสดงความคิดต่อที่ประชุมสภาฯ 
 

นายบุญชู  นินสะคู  - ได้สอบถามกรณีท่ีมีการแจ้งเรื่องการขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน เนื่องจาก 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) เห็นว่าได้แจ้งแล้วทำไมไม่มีการดำเนินการใดๆ เลย ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจง

รายละเอียดด้วย 
 

 นายดำรงณ์  เรืองประทุม - ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าในขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดหาพัสดุ เพ่ือที่ทำการปรับปรุง 
(ผอ.กองช่าง) ซ่อมแซมตามจุดที่ได้มีการรับแจ้งไว้ 
 

นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - ตามท่ีได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าแล้ว บอกว่าส่วนมากจะติด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) อยู่ที่การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมแซม ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบได้เสนอเรื่องไปตั้งนานแล้ว เรื่องไปติด

อยู่ที่ใดขั้นตอนไหน เนื่องจากเห็นว่าได้มีการตั้งงบประมาณไว้แล้ว จากการที่ได้มีการสอบถามแล้วจะ
เห็นว่าเรื่องมักจะติดอยู่ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ จึงขอฝากให้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวด้วย จึงขอให้
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดด้วย 

 

นายสุนทร  นูสีหา  - ชี้แจงว่า ในขณะนี้ได้มีการสั่งวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าตามท่ีได้เสนอไปแล้วที่โกลบอลเฮ้าส์ แต่ 
(เจ้าพนักงานพัสดุ) เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ตามท่ีต้องการยังไม่มีหรือมีแต่ยังไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งก็ได้ประสานไป

หลายครั้งแล้ว สาเหตุที่ต้องการสั่งซื้อที่โกลบอลเฮ้าส์นั้น เนื่องจากเห็นว่ามีราคาถูกกว่า และคุณภาพ
ของสินค้าก็ได้มาตรฐาน ซึ่งจะได้ปริมาณที่มากกว่าและราคาถูกกว่าจากร้านทั่วไป 

 

นายบรรจง  ดีโคตร  - จากที่ได้ไปสั่งซื้อและตรวจสอบแล้ว ยังมีวัสดุอุปกรณ์หลายตัวยังยังไม่มีหรือมีไม่ครบถ้วน 
(นายช่างไฟฟ้า) ตามที่ต้องการ จึงต้องรอยอดให้มาครบก่อน ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจ้างตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

นายชาญชัย  ชาติพหล  - ได้เสนอให้มีการจัดซื้อจากร้านที่มีวัสดุอุปกรณ์ ในราคาที่แพงกว่าแต่เพ่ือความรวดเร็วและ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ทันเวลา 
 

นายประมวล  เกิดคำ  - ได้แสดงความคิดเห็นว่าขอให้เอาใจใส่ จะท่ีไหนก็ได้ซึ่งเห็นว่าราคาก็ไม่ตกต่างกันมาก หาก 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) จัดซื้อได้ก็ขอให้จัดซื้อเพ่ือแก้ปัญหาของประชาชน จึงขอฝากไว้ด้วย 
 

นางรักษิณา  หลาวมา  - ในฐานะที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ขอชี้แจงว่า เนื่องจากได้มีการพิจาณาวางมาตรการ 
(ผอ. กองคลัง) กำหนดไว้ว่าหากมีการเปรียบเทียบราคา ซึ่งเราเคยจัดซื้อในราคาหนึ่งแล้วไปซื้อในอีกราคาหนึ่งซึ่งเป็น

ราคาที่แพงกว่า ก็น่าจะซื้อในราคาที่ถูกว่าและได้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อราชการ 
 

นายสุนทร  นูสีหา  - กล่าวเสริมว่าในการจัดซื้อนั้นซึ่งเป็นของอย่างเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน หากซื้อในราคาที่ 
(เจ้าพนักงานพัสดุ) แพงกว่า ถึงจะราคาต่อหน่วยแพงกว่าเพียงเล็กน้อย หากซื้อในปริมาณมากส่วนต่างก็จะแตกต่างกัน

มากขึ้น 
/นายชาญชัย... 
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 นายชาญชัย  ชาติพหล  - ได้สอบถามว่าสาเหตุใดที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ามาก 
(สมาชิกสภาฯเขต 2) 
 

นางรักษิณา  หลาวมา  - ได้ชี้แจงว่าในการดำเนินการต้องทำการกระบวนการและขั้นตอน ซึ่งเจ้าของเรื่องต้องเสนอ 
(ผอ. กองคลัง) ความต้องการและอนุมัติมาก่อนแล้วจึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและขั้นตอน และต้อง

เสนอคณะกรรมการตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ต่อ ไป ซึ่ง
จำเป็นต้องทำตามกระบวนการและขั้นตอนโดยเคร่งครัด จึงอยากจะเสนอให้แต่ละหมู่บ้านได้ทำการ
สำรวจความต้องการหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น สรุปยอดรวมมาเพ่ือจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อไป 

 ประธานสภาฯ  - ได้เสนอให้มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นมาเตรียมความพร้อมไว้ ให้มีจำนวนที่เพียงพอ
ต่อการปรับปรุงหรือซ่อมแซม ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

 

นายบรรจง  ดีโคตร  - ได้กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ามาไว้พอสมควรในการ
ซ่อมแซม แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดพายุ พัดกระหน่ำ และเกิดความเสียหายกับไฟฟ้า
สาธารณะมากว่าสภาวะปกติ จึงได้นำไปซ่อมแซมตามหมู่บ้านต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย จึงทำให้
อุปกรณ์ท่ีจัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม  

นางสุภาษี  ไกรวิเชษฐ์  - ได้แสดงความคิดเห็นว่าในเมื่องบประมาณมีอยู่แล้ว ทำไมไม่จัดซื้อมาไว้ตามงบประมาณท่ีได้ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ตั้งไว้เลย 
 

นางรักษิณา  หลาวมา  - ได้กล่าวเสริมว่า หากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอมาก็สามารถทำได้ แต่ต้องมีการ 
(ผอ. กองคลัง) ควบคุมดูแลที่เข้มงวด และต้องมีความรับผิดชอบมาก 
 

ประธานสภาฯ   - ได้ให้ที่ประชุมได้เสนอและแดสงความคิดเห็นเกี่ยวการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเวลา
พอสมควร และฝากให้ผู้ที่รับผิดชอบได้ดำเนินการให้ถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้องให้แก่ประชาชนต่อไป และให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องอ่ืนๆ อีก 

 

นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ  - ได้เสนอให้มีการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า เนื่องจากรถกระเช้าไฟฟ้าคันเดิมได้ชำรุดเสียหาย 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) และซ่อมแซมบ่อย เนื่องจากมีการใช้มาเป็นเวลานานแล้ว 
 

นางรักษิณา  หลาวมา  - เนื่องจากในการจัดหารถกระเช้าไฟฟ้านั้นเป็นวงเงินที่สูง ขณะนี้กำลังพิจาณาประเมิน 
(ผอ. กองคลัง) สถานการณ์การคลังอยู่ ซึ่งต้องพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่จำเป็น จึงจำเป็นต้องเคร่งครัดในเรื่อง

งบประมาณโดยเฉพาะเรื่องรายรับ-รายจ่าย ต้องดูก่อนว่ามีงบประมาณเข้ามาตามที่ประมาณการไว้
หรือไม ่

 

นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - เสนอให้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเท่าท่ีจำเป็นใน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนก่อน  
 

นายเลิศ  พรมลิ  - กล่าวสรุปว่างบประมาณตามที่ได้ตั้งไว้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้แล้ว ก็จะ 
(รองนายกฯ คนที่ 1) พิจารณาดำเนินการหากเห็นว่าโครงการใดที่จำเป็นเร่งด่วนก็จะดำเนินการก่อน ซึ่งก็ไม่อยากให้

งบประมาณท่ีได้ตั้งไว้แล้วต้องตกไปแต่อย่างใด 
 

ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวสรุปและให้ที่ประชุมได้เสนอหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอ่ืนอีก 
/นายฉลาด... 
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นายฉลาด  บุญสะอาด  - รายงานผลการการดำเนินงานการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจขยะของตำบลโนนสะอาดว่า  
(รองปลัดฯ) ตามที่เทศบาลตำบลโนนสะอาดได้ลงพ้ืนที่ไปประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกกองทุนระหว่างวันที่ 

22-25 พฤษภาคม 2561 ครบทุกหมู่บ้านแล้ว ซึ่งประชาชนก็ได้มีความสนใจและมีผู้ที่สมัครเป็น
สมาชิกแล้วประมาณสองร้อยกว่าราย จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นโครงการของตำบล
โนนสะอาดทั้งตำบลและตอนนี้สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ตลอดเวลาที่เทศบาลตำบลโนน
สะอาด ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ไปศึกษาดูงานมาแล้ว และได้อาสาสมัครมาเป็นผู้ที่คัดแยกขยะและสามารถ
ดำเนินการรับซื้อบางส่วนแล้ว ส่วนการจะออกไปรับซื้อขยะนั้น ทางเทศบาลฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
หนึ่ง คาดว่าประมาณปลายเดือนซึ่งเป็นเดือนแรกในการรับซื้อขยะ   

 

นางสาววรรณ  สอนคราม  - แจ้งเรื่องการขอโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่เทศบาลตำบลคอนสาร ในวันที่ 1 มิถุนายน  
(นักทรัพยากรบุคคล) 2561 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบและได้กล่าวอำลาต่อสมาชิกสภาฯ และเชิญไปร่วม

รับส่งในวันดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลคอนสาร เวลา 10.00 น 
 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมเสนอหรือแจ้งหรือแสดงความคิดเห็นอีก แต่ไม่มีผู้ใดเพ่ิมเติมอีก จึงได้กล่าวสรุป
ในการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 และกล่าวขอบคุณผู้ที่มาประชุม
และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน และกล่าวปิดการประชุมสภาฯ 

 

ปิดประชุม  เวลา  ๑1.50  น. 
 - มีสมาชิกสภาฯ   จำนวน    ๑๒   คน มาประชุม   ๑๒  คน 
 - มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน    12 คน 
 

(ลงชื่อ)……ฉลาด  บุญสะอาด….… ผู้จด / บันทึก 
        (นายฉลาด   บุญสะอาด) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 
(ลงชื่อ)........หนูเทียน  บ่าวภูเวียง..........ผู้ตรวจ           

           (นายหนูเทียน   บ่าวภูเวียง)    
                  ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)...........สุภาษี  คำเบ้าเมือง..........ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสุภาษี   คำเบ้าเมือง) 

    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต ๒ 
 
(ลงชื่อ).........บุญแสง  พรนิคม...........กรรมการฯ  (ลงชื่อ).........สานิต   ชมภูมาตย์..........กรรมการฯ 

(นายบุญแสง   พรนิคม)             ( นายสานิต   ชมภูมาตย์ ) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2 

 


